
 

           

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา  
ติดตามความคืบหนาการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการและคณะทํางานคณะตาง  ๆ 

 
 
 
 
 
 

เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  กมธ. การศึกษา วุฒิสภา ไดมีการประชุม คร้ังที่ ๒๑/๒๕๖๓  โดยมี ดร. ตวง  อันทะไชย 
ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา ทําหนาที่ประธานในการประชุม มีการพิจารณาประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

 พิจารณากําหนดการจัดเสวนาของคณะทํางานจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตามศาสตรพระราชา            
สูการปฏิบัติที่ยั่งยืน  

  ดร. ตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะทํางานจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
ตามศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติที่ ย่ังยืน กลาววา ตามที่คณะกรรมาธิการไดมีมติในการจัดเสวนา เร่ือง “ขอเสนอเชิงนโยบาย             
ในการปฏิรูปการศึกษา และแนวทางการนําหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตามศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติที่ยั่งยืน” นั้น         
ฝายเลขานุการคณะกรรมาธิการฯ ไดประสานงานและกําหนดวันในการจัดการเสวนาดังกลาว ระหวางวันที่ ๑๖ – ๑๘ ธันวาคม 
๒๕๖๓ ณ เข่ือนศรีนครินทร การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จังหวัดกาญจนบรีุ โดยการเสวนาดังกลาวจะมีการปาฐกถา 
“ความเปนมาเก่ียวกับการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายในการปฏิรูปการศึกษา และแนวทางการนําหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
ตามศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติที่ยัง่ยืน” การนําเสนอผลการศึกษาการนําศาสตรพระราชาไปจัดหลักสูตรการเรียนรูในสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน การนําเสนอการจัดทําคูมือเชิงปฏิบัติที่เหมาะสมกับเยาวชนทุกชวงวัย เพื่อเรงสรางองคความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ศาสตรพระราชาและการขยายผลเพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูในแตละระดับอยางเหมาะสม รวมทั้งการแบงกลุม
ผูเขารวมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับรางรายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง ขอเสนอเชิงนโยบาย         
ในการปฏิรูปการศึกษา และแนวทางการนําหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตามศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติที่ยั่งยืน ซึ่งคณะทํางาน         
จะนําขอมูลที่ไดจากการเสวนาในคร้ังนี้เขาสูกระบวนการวิเคราะหและสังเคราะหอยางรอบคอบ เพื่อประกอบการจัดทํารายงาน 
การพิจารณาศึกษาดังกลาวใหแลวเสร็จโดยสมบูรณ และเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาใหความเห็นตอไป 

 พิจารณาความคืบหนาการดําเนินการของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัด 
การปฏิรูปประเทศและการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติดานการศึกษา 

   นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง ในฐานะ
ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศและการ
จัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติดานการศึกษา กลาววา คณะอนุกรรมาธิการไดพิจารณา
ศึกษาความกาวหนาการดําเนินงานและติดตามการจัดองคกรแบบแมทริกซ (Matrix Organization) 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด (นํารอง) โดยเชิญผูแทนจากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เขารวม
ประชุม โดยที่ประชุมไดรับทราบถึงที่มาในการดําเนินงานและติดตามการจัดองคกรแบบแมทริกซ 
(Matrix Organization) ซึ่งเปนนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตองการกําหนด
จุดเนนการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาสอดคลองกับเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ        
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แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และไดกําหนดรูปแบบโครงสรางระดับพื้นที่จังหวัดใหยืดหยุน บูรณาการและสงเสริมทักษะ
รวมกันอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด พัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัด ตามแผนงานที่สอดคลองกับจุดเดนของแตละพื้นที่ 
โดยมีสํานักงานศึกษาธิการภาค และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เปนองคกรหลักในการขับเคลื่อน รวมกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และองคกรเอกชนตาง ๆ ซึ่งพบปญหาในการดําเนินงาน อาทิ บุคลากรและสวนราชการที่เก่ียวของยังไมเขาใจในบทบาท
หนาที่ในการขับเคลื่อนภารกิจรวมกัน และยังไมสามารถประสานงานแบบบูรณาการในเชิงพื้นที่ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  ดังนั้น          
จึงจําเปนที่จะตองเรงสรางความเขาใจบทบาทหนาที่ของบุคลากรและสวนราชการตอการขับเคลื่อนภารกิจรวมกัน พรอมออกแบบกลไก
ขับเคลื่อนภารกิจเชิงบูรณาการในรูปแบบแมทริกซใหเกิดความเชื่อมโยงกัน และเสนอกลไกการขับเคลื่อนภารกิจดังกลาวตอ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค (คปภ.) เพื่อกําหนดนโยบายการขับเคลื่อนแผนการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย
ตอไป ทั้งนี้ ในเบื้องตนที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเห็นสมควรที่จะมีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระนอง และ
จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อติดตามการดําเนินการและกระบวนการขับเคลื่อนในเร่ืองดังกลาวอยางใกลชิด และจะไดแจงความคืบหนา
ในการดําเนินงานใหคณะกรรมาธิการทราบและพิจารณาเปนระยะตอไป 

 พิจารณาความคืบหนาการจัดทํารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา 
  นายทรงเดช เสมอคํา กรรมาธิการ ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา กลาววา คณะ        

อนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา ไดพิจารณาและจัดทํารายงานการพิจารณาศึกษาในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
     ๑) เร่ือง แนวทางการสงเสริม สนับสนุนและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ซึ่งขณะนี้ฝายเลขานุการฯ ดําเนินการแกไขปรับปรุงในรายละเอียดตาง ๆ ตามที่       
ที่ประชุมมีความเห็นเสร็จแลว และอยูระหวางการทบทวน การตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดทั้งฉบับ
อีกคร้ัง ซึ่งจะไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาในการประชุมคร้ังตอไป 
     ๒) เร่ือง ขอเสนอเชิงนโยบายวาดวยการจัดอาชีวศึกษาเพ่ือการมีงานทํา เปนประเด็น            
ที่คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา พิจารณามอบหมาย ซึ่งขณะนี้ฝายเลขานุการฯ ไดดําเนินการ   
ยกรางรายงานฯ ดังกลาว ในสวนของบทที่ ๑ – ๓ เสร็จแลว และอยูในข้ันตอนของการยกรางรายงานฯ 

ในบทที่ ๔ สรุปผลการพิจารณาศึกษา ขอสังเกตและขอเสนอแนะ ซึ่งฝายเลขานุการฯ จะไดเรงดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว และ
จะไดนําเสนอใหคณะกรรมาธิการพิจารณาในโอกาสอันควรตอไป 

  ๓) เร่ือง การจัดทวิศึกษาเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ เปนประเด็น
และไดแนวคิดจากการเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดนาน ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ดังกลาวมีความ
แตกตางหลากหลายแตมีความลงตัวกันเปนอยางดี และที่สําคัญมีการนําเอากระบวนการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) หรือการจัดการเรียนการสอนคูขนาน รูปแบบสะสมหนวยกิต เขาไปจัดการศึกษา                 
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งไดรับความสนใจจากผูเรียนอยางมาก เนื่องจากระบบการศึกษาดังกลาวสามารถสรางงาน สรางอาชีพ
และสรางรายไดใหผูเรียนหลังจบการศึกษาทันที โดยขณะนี้อยูระหวางการกําหนดกรอบแนวทางในการพิจารณาศึกษาและ       
การแสวงหาขอมูลในมิติตาง ๆ ซึ่งฝายเลขานุการฯ จะเรงดาํเนินการจัดทํารายงานการการพิจารณาศึกษาดังกลาวโดยดวน 

  ๔) เร่ือง นวัตวิถีเกษตรเชิงธุรกิจ เปนประเด็นที่ตอยอดมาจากเร่ืองที่คณะอนุกรรมาธิการไดพิจารณาศึกษา คือ 
แนวทางการบูรณาการหลักสูตรอาชีวศึกษาเกษตร คหกรรม  การทองเที่ยวและบริการ สูการเปนผูประกอบการ SMEs รายใหม         
แตมีการปรับเปลี่ยนชื่อรายงานใหมีความนาสนใจมากข้ึน โดยที่ผานมาคณะอนุกรรมาธิการฯ ไดเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที ่      
ตาง ๆ มาบางแลว และมีการเชิญผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของเขารวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งมีการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวของตาง ๆ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการรวบรวมขอมูลตาง ๆ และจะไดวางกรอบแนวทางในการพิจารณาและจัดทํา
รายงานการพิจารณาศึกษาเร่ืองดังกลาวตอไป 

  
 
 

 
 
 
 
 

ภาพ – ขาว โดย เบญญา – นพรินทร 


